

Số: 177 /QC-BCH CĐ-BGH

Quảng Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường học, để đảm bảo phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở và hiệu quả quản lý, điều hành sự hoạt động của nhà trường; Căn cứ nghị quyết hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2023- 2024, BGH cùng BCH Công đoàn thống nhất xây dựng quy chế phối hợp hoạt động như sau:

I. Những quy định chung:

BGH và BCH Công đoàn trường luôn đoàn kết, thống nhất các kế hoạch phát triển hoạt động của nhà trường trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, quyền và lợi ích của người lao động đảm bảo thực hiện tốt dân chủ hóa trường học, công khai, công minh mọi hoạt động.

BGH nhà trường, quản lý điều hành nhà trường theo kế hoạch năm học của ngành chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ trường phổ thông. Linh hoạt năng động để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

BCH Công đoàn tập hợp, đoàn kết sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, động viên anh chị em khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của anh chị em đề xuất cùng BGH để có hướng giải quyết kịp thời. Phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể của CBGV,NV với gia đình họ, tạo nguồn tình cảm và bầu không khí công tác tốt, phấn khởi và yên tâm công tác. Vận động CBGV,NV thực hiện tốt các nghĩa vụ cá nhân và gia đình, các hoạt động từ thiện và tìm hiểu do cấp trên phát động và đề xướng.

II. Trách nhiệm cụ thể của BGH và CĐCS:

II.1- Đối với Ban giám hiệu:

Thực hiện quyền lãnh đạo, chỉ đạo theo chế độ thủ trưởng đảm bảo triển khai có kế hoạch đầy đủ các nội dung hoạt động của nhà trường theo tinh thần nhiệm vụ năm học mà Bộ, Sở; Phòng GD&ĐT đã qui định, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị CBVC lao động ngày 27 tháng 9 năm 2023 của nhà trường.

Phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV một cách hợp lý trên cơ sở tổng biên chế - Hệ đào tạo – năng lực của giáo viên.

Đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người lao động đối với tập thể.

Đảm bảo công khai thảo luận kế hoạch hoạt động, công khai tài chính, công khai đánh giá xếp loại CBGV, NV - học sinh và công khai khen thưởng, không ngừng bồi dưỡng đội ngũ.

Cùng Công đoàn thường xuyên chăm lo tăng cường CSVC - Thiết bị trường học và đời sống CBGV, NV - Đảm bảo an toàn, danh dự - nhân phẩm, thân thể cho CBGV, NV và học sinh.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, làm cho các cấp, các ngành quan tâm đến giáo dục, đến trường sở và đến việc học của con em mình.

II.2- Đối với Công đoàn cơ sở nhà trường:

Phổ biến sâu rộng trong đội ngũ CBGV, NV đường lối, chủ trương, chính sách Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyền, lợi ích và nghĩa vụ của CBGV.

Động viên CBGV, NV hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chí hướng phấn đấu vươn lên.

Xây dựng tập thể đoàn, kết nhất trí, thương yêu nhau cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa mới, tập thể Công đoàn vững mạnh.

Giám sát mọi hoạt động của BGH; đề xuất kịp thời những ý kiến trên quan điểm xây dựng, phát ngôn và ngôn luận đúng chỗ, đúng lúc, đúng sự việc; không lôi kéo bè phái, không khiêu khích vượt cấp.

Cùng nhà trường chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV, NV. Không ngừng cải thiện đời sống, tạo điều kiện để anh chị em được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

BCH Công đoàn phải gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

BCH Công đoàn cùng BGH thảo luận, đi đến thống nhất các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu các hoạt động của trường trong năm học.

BCH Công đoàn cùng BGH tham gia đầy đủ các cuộc họp triển khai nhiệm vụ, họp đánh giá thi đua, họp đánh giá xếp loại CBGV, NV và tập thể lớp; Kế hoạch thu, chi tài chính nhà trường - Khen thưởng - Kỷ luật ... xây dựng, sửa chữa CSVC, thiết bị, mua sắm, sinh hoạt...

Chủ tịch Công đoàn tham gia họp giao ban chủ chốt nhà trường thường kỳ ít nhất 01 lần/ tháng vào 14h00' thứ 2 của tuần 4/tháng (hoặc thông báo cụ thể).

Công đoàn nhà trường sinh hoạt thường kỳ 01 lần/tháng (Vào 15h30' thứ 6 tuần 1/ tháng cùng với Hội chuyên môn trường). Chú ý bồi dưỡng quần chúng tốt để giới thiệu cho Chi bộ làm công tác phát triển Đảng.

Cùng BGH thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục tăng cường CSVC nhà trường, cải thiện đời sống CBGV. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học. Mở rộng và giữ vững mối quan hệ giúp đỡ với các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa, hội CMHS nhà trường và đoàn thể địa phương để làm tốt 3 môi trường giáo dục.

III. Tổ chức thực hiện:

BGH và BCH Công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình trên cơ sở quy chế phối hợp này từ ngày Hội nghị CBVC lao động thông qua ngày 27/9/2023

Trong năm học tổ chức họp sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế này 02 lần:

Lần 1: Sau sơ kết học kỳ I.

Lần 2: Sau tổng kết năm học.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự cần thiết điều chỉnh thì BGH và BCH Công đoàn sẽ bàn bạc thống nhất sau.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



Nguyễn Mạnh Nghiêm

HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Khánh Nhung